



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองชุมพวง
จังหวัดชุมพวง ๔๕๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกแห่ง

อ้างถึงหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๙๕๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัทพงศ์ อินทวิโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๔



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงดาหาร

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงดาหาร ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพวงดาหาร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ

๑. นายธีรวัฒน์ รูปเหลี่ยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงดาหาร จะทำการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงาน-
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงดาหาร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงดาหาร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงดาหาร อนุกรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงดาหาร